



ประกาศสำนักการแพทย์
เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคล

ด้วย ก.ก. ได้มีมติในการประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๔ อนุมัติหลักเกณฑ์การคัดเลือกบุคคลและการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไปและประเภทวิชาการตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยให้นำหลักเกณฑ์การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ (ตำแหน่งประเภททั่วไป) และตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ สำหรับตำแหน่งระดับ ๘ ลงมา ตามมติ ก.ก. ครั้งที่ ๖/๒๕๕๑ เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๑ ซึ่งได้กำหนดให้หน่วยงานพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตามที่ ก.ก. ได้กำหนดตำแหน่งไว้แล้วในอัตราส่วน ๑ ราย ต่อ ๑ ตำแหน่ง มาใช้กับการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการและชำนาญการพิเศษ

สำนักการแพทย์ ได้ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ที่ขอรับการคัดเลือก พร้อมทั้งเค้าโครงเรื่องของผลงานที่จะส่งประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับสูงขึ้นแล้ว ปรากฏว่ามีผู้ผ่านการคัดเลือก ดังต่อไปนี้

ลำดับ ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่งปัจจุบัน (ตำแหน่งเลขที่)	ตำแหน่งที่ได้รับ การคัดเลือก (ตำแหน่งเลขที่)	ส่วนราชการ
๑	นางสาวกาญจนา วิชัยโคตร	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (ตำแหน่งเลขที่ รพส. ๓๑๐)	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพส. ๓๑๐)	กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลสิรินธร สำนักการแพทย์
๒	นางวารุณี ฉ่ำตะคุ	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (ตำแหน่งเลขที่ รพส. ๓๕๙)	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพส. ๓๕๙)	กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลสิรินธร สำนักการแพทย์

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗

(นายสุรินทร์ กุ์เจริญประสิทธิ์)
รองผู้อำนวยการสำนักการแพทย์
ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการสำนักการแพทย์

สรุปข้อมูลของผู้ขอรับการคัดเลือก

ชื่อผู้ขอรับการคัดเลือก นางสาวกาญจนา วิชัยโคตร
เพื่อประเมินบุคคลในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพส. ๓๑๐)

หลักเกณฑ์การคัดเลือก	ข้อมูล
<p>๑. การพิจารณาคุณสมบัติของบุคคล</p> <p>๑.๑ คุณวุฒิการศึกษา</p> <p>๑.๒ ประวัติการรับราชการ</p> <p>๑.๓ มีระยะเวลาการดำรงตำแหน่งและ การปฏิบัติงานตามที่กำหนดไว้ในมาตรฐาน กำหนดตำแหน่งหรือได้รับการยกเว้น จาก ก.ก. แล้ว</p> <p>๑.๔ มีระยะเวลาขั้นต่ำในการดำรงตำแหน่งหรือ เคยดำรงตำแหน่งในสายงานที่จะคัดเลือก</p> <p>๑.๕ มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (ถ้ามี)</p>	<p>- พยาบาลศาสตรบัณฑิต</p> <p>- อายุราชการ ๖ ปี ๒ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑ ต.ค. ๒๕๕๑ ถึงวันที่ ๒ ธ.ค. ๒๕๕๗)</p> <p>- ดำรงตำแหน่งระดับ ๔ หรือเทียบเท่าเป็น เวลา ๔ ปี ๒ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑ ต.ค. ๒๕๕๓ ถึงวันที่ ๒ ธ.ค. ๒๕๕๗)</p> <p>- ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการหรือเทียบเท่า เป็นเวลา ๖ ปี ๒ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑ ต.ค. ๒๕๕๑ ถึงวันที่ ๒ ธ.ค. ๒๕๕๗)</p> <p>- ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและ การผดุงครรภ์ ชั้นหนึ่ง ใบอนุญาตที่ ๕๑๑๑๒๐๗๗๐๒</p>
<p>๒. การพิจารณาคูณลักษณะของบุคคล</p> <p>- ต้องได้คะแนนรวมที่ผู้บังคับบัญชาประเมิน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐</p>	<p>- ได้คะแนนประเมิน ร้อยละ ๘๕</p>
<p>๓. อื่นๆ (ระบุ).....</p>	

เอกสารแสดงผลงานที่จะส่งประเมิน

ชื่อผู้ขอรับการประเมิน นางสาวกาญจนา วิชัยโคตร

ตำแหน่งที่จะขอรับการประเมิน ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพส. ๓๑๐)

๑. ผลงานที่เป็นผลการดำเนินงานที่ผ่านมา

ชื่อผลงาน การพยาบาลผู้ป่วยโรคกรดไหลย้อน

ช่วงระยะเวลาที่ทำผลงาน ๔ วัน (วันที่ ๑๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ ถึง วันที่ ๒๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕)

ขณะดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลสิรินธร
สำนักงานแพทย์

กรณีดำเนินการด้วยตนเองทั้งหมด

กรณีดำเนินการร่วมกันหลายคน รายละเอียดปรากฏตามคำรับรองการจัดทำผลงานที่เสนอขอประเมิน
ผลสำเร็จของงาน (ระบุความสำเร็จเป็นผลผลิต หรือผลลัพธ์ หรือประโยชน์ที่ได้รับ)

กรณีศึกษา ผู้ป่วยเพศหญิงอายุ ๒๔ ปี มาโรงพยาบาลด้วยอาการปวดทวารหนัก เวลาระหว่างถ่ายอุจจาระมีก้อนเนื้อโผล่
ถ่ายอุจจาระลำบากไม่มีเลือดปน ตั้งครรภ์ ๓๐ สัปดาห์ G๒P๑A๐ มีท้องแข็งร่วมด้วย มาตรวจที่ห้องตรวจอุบัติเหตุ
ฉุกเฉิน โรงพยาบาลสิรินธร เมื่อวันที่ ๑๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ เวลา ๒๓.๔๐ น. แรกรับตรวจร่างกาย และวัดสัญญาณชีพ
อุณหภูมิ ๓๖ องศาเซลเซียส ชีพจร ๙๕ ครั้งต่อนาที หายใจ ๒๐ ครั้งต่อนาที ความดันโลหิต ๑๒๘/๗๙ มิลลิเมตรปรอท
ห้องคลอดประเมินไม่พบความผิดปกติทางสูติกรรม ผู้ป่วยปวดริดสีดวงทวาร ระดับความเจ็บปวด ๕
ศัลยแพทย์ให้รับไว้เป็นผู้ป่วยในที่หอผู้ป่วยศัลยกรรมหญิง HN: ๒๕๗๘/๕๕ AN: ๑๔๗๐๕/๕๕ แรกรับผู้ป่วยรู้สึกตัวดี
ช่วยเหลือตัวเองได้ ปวดทวารเล็กน้อย วัดสัญญาณชีพ อุณหภูมิ ๓๖.๕ องศาเซลเซียส ชีพจร ๗๗ ครั้งต่อนาที หายใจ
๒๐ ครั้งต่อนาที ความดันโลหิต ๑๒๓/๗๗ มิลลิเมตรปรอท ให้การรักษาโดยการดันทวารกลับ (Reduction
prolapsed internal hemorrhoid) แพทย์สั่งเจาะเลือด CBC ให้สารน้ำ ๕% D/N/๒ ๑,๐๐๐ มิลลิลิตร ทางหลอดเลือด
ดำด้วยอัตราการหยด ๘๐ มิลลิลิตรต่อชั่วโมง และห้ามผู้ป่วยเบ่งอุจจาระ ถ้าพบริดสีดวงทวารโผล่ให้พยาบาล
รายงานแพทย์ทันที ระหว่างรับไว้ในโรงพยาบาล ติดตามเยี่ยมและประเมินผลการพยาบาลหญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะ
ริดสีดวงทวารทั้งหมด ๔ ครั้ง พบว่าผู้ป่วยมีอาการปวดและวิตกกังวลเกี่ยวกับอาการของโรคที่เป็น พยาบาลเปิดโอกาสให้
ซักถามข้อสงสัยและระบายความรู้สึกต่างๆ พร้อมแนะนำเรื่องการนับจำนวนครั้งที่ลุกเดิน แนะนำการรับประทานอาหาร
อาหาร และใช้ Proctocedyl ๑ เม็ด เหน็บทวารก่อนนอน ให้แช่กันวันละสองครั้ง เวลาเช้าและเย็น และใช้
Proctocedyl ointment ทาทวารหนักเข้า-เย็น หลังการแช่กัน ผู้ป่วยมีสีหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสขึ้น นับจำนวนครั้งที่
ลุกเดินตั้งแต่ ๐๗.๐๐ น. ถึง ๐๘.๐๐น. ได้ ๑๐ ครั้ง แพทย์อนุญาตให้ผู้ป่วยกลับบ้านได้ในวันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๗
รวมระยะเวลาอยู่ในโรงพยาบาล ๔ วัน พยาบาลพูดคุย ซักถาม ประเมินความรู้ ความสามารถในการดูแลตนเอง
แนะนำการรับประทานอาหารที่เหมาะสมกับโรค เช่น ควรดื่มน้ำมากๆ รับประทานอาหารที่มีเส้นใยเพื่อป้องกัน
อาการท้องผูก เป็นต้น วิธีการใช้ยาอย่างถูกต้องและมาตรวจตามนัด พร้อมทั้งให้คำแนะนำเกี่ยวกับการสังเกต
อาการผิดปกติที่ควรมาพบแพทย์ เช่น อาการบวมตามแขนขา ปวดศีรษะ ตาพร่ามัว จุกแน่นใต้ลิ้นปี่ เลือดออกทาง
ช่องคลอดหรือมีน้ำเดิน ลูกไม่ดิ้นหรือดิ้นน้อยลง เป็นต้น

๒. ข้อเสนอ แนวคิด วิธีการเพื่อพัฒนาหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ชื่อข้อเสนอ นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ ionic

วัตถุประสงค์และหรือเป้าหมาย

๑. เพื่อให้สามารถปรับระดับเสียงให้มีความเที่ยงตรงตามแผนการรักษาของแพทย์
๒. เพื่อประดิษฐ์อุปกรณ์ในการปรับระดับเสียงให้ได้ตามต้องการสำหรับใช้ในหน่วยงาน

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

๑. ผู้ป่วยได้รับการปรับระดับเสียงตรงตามแผนการรักษาของแพทย์
๒. บุคลากรมีเครื่องมือปรับระดับเสียงที่มีความเที่ยงตรง
๓. บุคลากรเกิดความพึงพอใจในการใช้อุปกรณ์การประดิษฐ์